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ฐานเศรษฐกจิ 

(21 เม.ย. 61) 

แผนปฏิรูปดา้นสาธารณสุข 

   -เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้ จินดา ประธานคณะกรรมการปฏรูิปสาธารณสขุ กล่าวถึงแผนการปฏรูิปด้านสาธารณสขุ

ว่า มุ่งเน้น 8 เร่ือง คือ 1.การเข้าใจความต้องการเร่ืองการดูแลสขุภาพและการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม โดย

พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมิูทาํงานเชิงรุกในระดับพ้ืนที่ 2.ตอบโจทย์ของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับรายได้ 

ทุกกลุ่มเสี่ยงและทุกระดับของการรักษา 3.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และปรับแนวคิดเร่ืองการใช้สมุนไพรให้มี

ความยืดหยุ่นแต่ตรงตามหลักวิชาการ 4.กระจายการบริหารจัดการไปสู่พ้ืนที่ย่อย โดยยกระดับเขตสขุภาพให้เข้า

ใจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ให้อาํนาจในการกาํหนดนโยบายระดับพ้ืนที่ 5.มีเอกภาพด้านนโยบาย

ระดับประเทศเพ่ือแก้ปัญหาความไม่กลมกลืนของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 6.ก้าวทนัและใช้ประโยชน์ความ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเรว็ 7.ส่งเสริมความรู้ ด้านสขุภาพให้กบัประชาชน ให้สามารถดูแลตนเองอย่าง

ถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหย่ือของการโฆษณาชวนเช่ือ และ 8.มีการจัดการด้านการเงินการคลังที่เหมาะสม    

 

มติชน  คอลัมน์ 

ทอล์ค ออฟ เดอะ

ทาวน์ 

(22 เม.ย. 61) 

 

ภาวะหมอหนา้จอ 

     -เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธรีะวัฒน์  เหมะจุฑา  กล่าวถึงข้อเขียนของ อ.ไพบูลย์ สริุยวงศ์ไพศาล ที่ระบุว่า 

ภาวะหมอหน้าจอกระทบต่อคุณภาพบริการของหน่วยบริการสุขภาพ โดยเฉพาะของ สธ. และบ่ันทอนกาํลังใจ

และสติปัญญาของบุคลากรที่ควรให้เวลาส่วนใหญ่กับการดูแลผู้ป่วย และเหน็ว่า เป็นเพราะผู้ต้องการข้อมูลไม่

เข้าใจปัญหา  ทาํให้ผู้ปฏิบัติทาํงานเสร็จยังต้องมาลงรายละเอียดซํา้ซ้อน แทนที่จะเอาเวลาไปทาํงานที่ควรจะ

ทาํ ถ้าจะให้กรอกข้อมูล 1.ต้องง่าย ไม่ทาํงานซํา้เพ่ิม 2.ผลของการรายงานต้องแสดงให้เหน็ว่ามีประโยชน์กับ

ผู้รายงาน เช่น ได้คาํตอบในการดูแลผู้ป่วย 3.ประโยชน์ที่สาํคัญที่สดุคือเป็นระบบเฝ้าเตือนภัย เม่ือมีกลุ่มโรค

เกดิขึ้นมากกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกนัเม่ือเทยีบกบัปีที่ผ่านมา หรือเกดิในสปัดาห์ของปีที่ไม่ควรเกดิ  

 เมจิกสกิน 
ไทยรัฐ  มติชน  

เดลินิวส ์
(22 เม.ย.61) 

 -เสนอข่าว ตาํรวจนาํกาํลังบุกค้นในกทม. 9 จุด นครราชสมีา 3 จุด และชลบุรี อกี 1 จุด เพ่ือติดตามจับกุม

ผู้ต้องหาตามหมายจับ 8 คน ในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบด้วย 1.นางวรรณภา พวงสน 

หัวหน้าทมี  2.นายกร พวงสน ทาํหน้าที่ดูแลการเงิน  3.นายกสทิธิ์ วรชิงตัน หรือหญิงย้วย 4.นายไมยสทิธิ์ สว่าง

ธรรมรัตน์ ทาํหน้าที่จัดโรงเรียนสอนรวย 5.นายพิร์นิธิ ติรณวัตถุภรณ์ ทาํหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์ 6.น.ส.ธนัญ

พรรธน์ บุญโญสทิธิ์  7.น.ส.ตรีชฎา ใจสบาย� 8.น.ส.มธุรส แดงสมัฤทธิ์  ทาํหน้าที่เป็นผู้สั่งผลิตและจัดจาํหน่าย

เคร่ืองสาํอาง อาหารเสริม ยาลดนํา้หนัก เครือเมจิกสกนิ ผลิตสินค้าย่ีห้อดังหลายประเภท ได้แก่ apple slim, 

slim milk, snow milk, Fern, เมจิกสกนิ, ชิโนชิ, ตรีชฎา และ Mezzo โดยสนิค้าดังกล่าวใช้เคร่ืองหมาย อย.

ปลอม ติดเคร่ืองหมายการค้าผดิประเภท ผลิตอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพ จับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย ยังหลบหนี 2 

ราย  สามารถยึดเงินสดได้กว่า 19 ล้านบาท แหวนทองอกี 53 วง 

ไทยโพสต์ มติชน 

ไทยรัฐ เดลินิวส ์

คมชัดลึก กรุงเทพ

ธุรกจิ ผู้จัดการ

รายวัน เดอะเนช่ัน 
 ไอเอน็เอน็ 

(23 เมย.61) 
 

  -เสนอข่าว  พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตาํรวจท่องเที่ยว 3 (ผบก.ทท.3) นาํสื่อมวลชน ตรวจสอบ

ของกลางผลิตภัณฑใ์นเครือบริษัทเมจิก สกนิ จาํกดั กว่า 100 ลัง พร้อมอุปกรณ์การผลิต และสมุดจดสตูรสนิค้า

ที่ผลิตสินค้าประเภทสกินแคร์ และอาหารเสริมย่ีห้อดังหลายรายการ ซ่ึงผลิตภัณฑท์ั้งหมดน้ีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

เน่ืองจากไม่ได้รับใบอนุญาตจาก อย. และกระบวนการผลิตเป็นการทาํมือ ที่ทาํเองโดยไม่ได้รับมาตรฐาน ไม่มี

การรับรอง สูตรที่ผสมในผลิตภัณฑ์กเ็ป็นการคิดเองผสมเอง โดยไม่คํานึงถึงอัตราส่วนและเป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภค รวมไปถงึสลากสนิค้าต่างๆ กผ็ดิกฎหมาย จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมด   
    จากน้ัน เจ้าหน้าที่ตาํรวจเข้าตรวจค้นโรงงาน ของบริษัท เนเจอร์ นิวทริ จาํกัด ตั้งอยู่ 26/14 หมู่ที่ 11 ถนน

พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ซ่ึงเป็นบริษัทที่ผู้ต้องหาอ้างว่า เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑใ์นช่ือ 

apple slim, slim milk, snow milk    3 ผลิตภัณฑใ์นเครือบริษัทเมจิก สกนิ   แม้จะไม่พบผลิตภัณฑท์ั้ง 3 ย่ีห้อ 

7 มีนาคม 2560 
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แต่ตรวจพบผลิตภัณฑ์ b snow  ซ่ึงเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์เครือเมจิก สกิน แต่ข้างฉลากระบุว่าผลิตจาก จ.

นครราชสีมา ดังน้ัน ต้องตรวจสอบว่าโรงงานที่ จ.ปทุมธานีแห่งน้ีเป็นที่ผลิตจริงหรือไม่ หากเป็นโรงงานผลิต

ทาํไมฉลากจึงระบุว่าผลิตที่ จ.นครราชสีมา ตรงน้ีจะเป็นความผิดที่พบขึ้นใหม่  นอกจากน้ียังได้พบผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมที่ช่ือว่า Alex  ซ่ึงโรงงานแห่งน้ีผลิตและเป็นของชนิดเดียวกันกับที่พบในบ้านผู้ต้องหาด้วย ซ่ึง

ผลิตภัณฑ ์Alex มีความผิดเกี่ยวกบัเร่ืองฉลากข้างกล่อง ตาม พ.ร.บ.อาหารฯ มีโทษปรับไม่เกนิ 30,000 บาท  

และยังพบวัตถุคล้ายปุ๋ย บรรจุลงขวด ข้างฉลากระบุว่าผลิตที่โรงงานแห่งน้ี โดยต้องตรวจสอบว่ามีการขออนุญาต

ผลิตถูกต้องหรือไม่ 
     ขณะที่ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า อย.จะเร่งประสานเจ้าหน้าที่ตาํรวจเพ่ือขอข้อมูล

ผลิตภัณฑแ์ละผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนดาราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกต้็องดูว่าจะเกี่ยวข้องในการโฆษณาอย่างเดียวหรือไม่ ซ่ึง

เร่ืองน้ีจะเร่งประสานไปยังตาํรวจเพ่ือขอข้อมูลทั้งหมด 

     -ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า อย.ได้ออกประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เร่ือง สั่งให้ระงับการ กระทาํฝ่าฝืน หรือแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ระงับการผลิตและ

ขายเคร่ืองสาํอางทุกรายการที่จดแจ้งในนามของ นางวรรณภา พวงสน ได้แก่ สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคก

กรวด อ.เมือง จ.นครราชสมีา จาํนวน 227 รายการ ซ่ึงผลิตจากสถานที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้ และที่
จดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน จาํกัด บ้านเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จาํนวน 39 
รายการ ซ่ึงผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอยีดผลิตภัณฑ์

ที่ถูกระงับได้ที่เวบ็ไซต์ของ อย. (www.fda.moph.go.th) รวมทั้งมีคาํสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเคร่ืองสาํอาง และมี
คาํสั่งเรียกเกบ็คืนเคร่ืองสาํอางที่จดแจ้งในนามนางวรรณภา พวงสน และที่จดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน 

จาํกดั เพ่ือ อย.จะได้นาํไปทาํลายต่อไป  ขอยํา้ว่าหากมีผู้จาํหน่ายรายใด ที่จาํหน่ายผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่ฉลาก

ระบุว่าผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน และที่ฉลากมีการแสดงเลขสารบบอาหาร กถ็ือว่าเป็นการจาํหน่ายอาหาร

ปลอม   มีโทษจาํคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000-100,000 บาท แต่หากกรณีอาหารน้ันไม่แสดงเลขสา

รบบอาหาร กยั็งคงถอืว่าเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกนิ 30,000 บาท 
     มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกบรรดาดารา นักแสดง และเนต็ไอดอล ประมาณ 16 คน ที่โฆษณาสินค้า

เมจิก สกนิ มาสอบปากคาํ อาท ินายกนัต์ กนัตถาวร, น.ส.วิริฒิพา ภักดีประสงค์ หรือวุ้นเส้น, น.ส.สทุตัตา อุดม

ศิลป์ หรือปันปัน ว่าบุคคลเหล่าน้ีมีส่วนร่วมกระทาํความผิดด้วยหรือไม่ 

 

เดลินิวส ์มติชน 

(21 เม.ย. 61) 

ยาสมุนไพรหมอแสง 

    -เสนอข่าว นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุขภาพไทยกล่าวถึง กรณีสถาบันมะเรง็

แห่งชาติวิจัยประสิทธิภาพสมุนไพรของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือหมอแสง ที่ได้ผลการวิจัยแล้ว ว่า น่า

สงสยัที่สธ.ไม่เปิดเผยข้อมูลกบัสาธารณชน ในฐานะที่เป็นภาคประชาชนที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสมุนไพรและดูแล

ผู้บริโภค เหน็ว่าถ้าเป็นการเกบ็ข้อมูลโดยหน่วยงานรัฐ กค็วรเร่งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน แต่หากนายแสงชัย

เป็นผู้ขอตรวจสมุนไพรเอง กส็มควรที่ต้องขออนุญาตนายแสงชัยก่อนเปิดเผย เร่ืองน้ีถือเป็นประเดน็สาธารณะที่

สังคมอยากรู้ หากไม่สามารถรักษาได้กเ็ป็นการตัดไฟแต่ต้นลม หากเป็นเร่ืองดีภาครัฐกค็วรเดินหน้าให้การ

สนับสนุน 

 ฟ้องเพกิถอน EIA โรงนํ้ าตาลสกล 

ไทยโพสต์ 
(23 เม.ย.61) 

 

 -ในวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.น้ี กลุ่มรักษ์นํ้าอูน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เดินทางไปยังศาลปกครอง

อดุรธานี เพ่ือขอให้มีคาํพิพากษาเพิกถอน 1.ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลิตนํา้ตาลทรายของบริษัท ไทย

รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด (สาขาสกลนคร) 2.มติของ คชก. ที่ให้ความเห็นชอบรายงานอีไอเอ โครงการ

โรงงานผลิตนํ้าตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯ 3.ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 2555 ข้อ 7 ที่ยกเว้นให้กรมโรงงานฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ต้องจัดรับฟังความ

คิดเหน็ของประชาชนประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการที่ได้รับความเหน็ชอบรายงานอไีอเอแล้ว    
     ทั้งน้ี กลุ่มรักษ์นํ้าอูน คัดค้านโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่มาอย่างต่อเน่ือง เพราะส่งผล

กระทบต่อชุมชนทั้งระบบนิเวศและลาํนํา้สาธารณะ โดยจะย่ืนขอให้ศาลปกครองมีคาํสั่งคุ้มครองช่ัวคราวเพ่ือ

ระงับการดาํเนินการก่อสร้างหรือดาํเนินการใดๆ ของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคาํพิพากษาด้วย 
     ก่อนหน้าน้ีกลุ่มรักษ์นํา้อูนทาํหนังสอืถึง รมว.สธ. เพ่ือขอให้ตรวจสอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
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การก่อสร้างโรงงานนํา้ตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลสกลนครของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จาํกดั (สกลนคร) 

และขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  โดยร้องขอใช้สทิธิ์ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้มีการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไปแล้วเม่ือ พ.ศ.2559 โดยกลุ่ม

รักษ์นํา้อูน ขอให้ตรวจสอบและช้ีแจงรายละเอียดการดาํเนินการดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับการร้องขอใช้สิทธิ์ของ

กลุ่มรักษ์นํา้อนูหรือไม่ 
       นอกจากน้ียังร้องขอให้ สธ.ตรวจสอบการดาํเนินการของ รพ.สต. หนองบัวสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการดาํเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ข้อใด มีความเกี่ยวข้อง

กบัการร้องขอใช้สทิธิ์ให้มีการประเมินผลกระทบทางด้านสขุภาพ ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ ที่กลุ่ม

รักษ์นํา้อนูร้องขอหรือไม่อย่างไร หรือเป็นการดาํเนินการเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนในกระบวนการจัดทาํ

อไีอเอ. 

 กญัชา 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ 
มุมกฎหมาย 

(23 เม.ย.61) 

  -เสนอบทความ กญัชา เทวดาหรือซาตาน(2) โดย สมผล ตระกูลรุ่ง  ว่า ถึงวันน้ีฝร่ังรู้แล้วว่ากัญชามี

ประโยชน์ ทุกวันน้ีหลายประเทศทั่วโลกได้นํากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ เช่น เนเธอร์แลนด์ แคนาดา ใน

อเมริกา  29 รัฐ ใช้กญัชาในการรักษาโรคได้อย่างถูกกฎหมาย  สาํหรับประเทศไทย เมืองที่ภมิูอากาศเหมาะกับ

การปลูกกญัชา ชาวบ้านเคยใช้กญัชาทั้งในทางการแพทย์ ปรุงอาหาร และสบูเพ่ือความบันเทงิ ได้ถูกกระแสฝร่ัง

ครอบงํา จนกัญชาเป็นสิ่งเลวร้าย  และแม้ฝร่ังจะเห็นประโยชน์ หันกลับมาใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ในทาง

การแพทย์ แต่ผู้บริหารของไทยเรายังติดยึดกบัการรักษาแบบฝร่ัง ใช้ยาฝร่ัง ใช้วิธีการรักษาแบบฝร่ัง ยังคงเป็น

เต่าล้านปีที่ยึดติดอยู่กบัผลประโยชน์จากบริษัทยาของฝร่ัง       เร่ืองดีๆ อย่างน้ี กระทรวงหมออ้างว่ายังไม่มีผล

ทดลองว่า กญัชาดีจริงหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกนั หากบริษัทยาฝร่ังลดระดับความดันหรือระดับนํา้ตาลที่จะต้อง

กนิยา พอประกาศ ลดปุ๊บ หมอไทยรับทนัท ีโดยกระทรวงสาธารณสขุไม่ต้องรอผลทางวิชาการ 
      ประเทศไทยนาํเข้ายาปีละหลายหมื่นล้านบาท ศูนย์วิจัยของธนาคารกสกิรไทยประเมินว่า ปี 2559 ไทยเรา

จะขาดดุลการค้าด้านยารักษาโรคประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท ยังไม่นับรวมกับบริษัทยาฝร่ังที่ย้ายฐานมาผลิตใน

ประเทศ โดยมูลค่าตลาดยาในประเทศไทยสงูถงึปีละไม่ตํ่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท 
      ประเทศไทยคงเป็นประเทศเดียวที่คนไทยต้องต่อสู้ เพ่ือผลักดันนโยบายดีๆ ให้กับประเทศ กญัชากเ็ช่นกัน 

มีกลุ่มคนที่ศึกษาค้นคว้า (แอบ) ทดลองนาํกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ซ่ึงรู้จักกันดีในกลุ่มคนใช้กัญชารักษา

โรคช่ือ ลุงตู้ ที่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการค้นคว้าทดลอง  เร่ิมจากเคยสูบกญัชามาก่อน  แล้วน้องสาวเป็นมะเรง็ ได้

อ่านพบข้อมูลจากต่างประเทศถึงการใช้กัญชารักษาโรค จึงได้แอบซ้ือกัญชามาทาํนํา้มันกัญชารักษาน้องสาวจน

หาย และช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคมะเรง็ร้ายได้อกีหลายราย 
      ลุงตู้ พยายามผลักดันให้ภาครัฐยอมให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ โดยนําข้อมูลที่ ค้นคว้าจากทั้ง

ต่างประเทศและผลการใช้กับคนไข้จริง เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง   โดยเฉพาะ อย.ที่ลุงตู้ เข้าไปให้

ข้อมูล เพ่ือให้ภาครัฐยอมรับและแก้กฎหมายให้นาํกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วยได้ แต่ผลที่ได้รับคือถูกหักหลังด้วย

การนาํกาํลังเข้าตรวจค้นจับกุมในฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง      ทุกวันน้ีลุงตู้หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศลาว นาํ

ประสบการณ์ความรู้เร่ืองกัญชารักษาโรคไปเผยแพร่  จนรัฐบาลลาว มอบสัญชาติลาวให้กับ ลุงตู้ ให้ทาํงานที่

ศูนย์ต้านมะเรง็ลาว     ความผิดเดียวของลุงตู้ คือไม่มีใบปริญญาแพทย์ มีแต่ผู้ที่หายจากมะเร็งยกย่องชมเชย 

และความผิดร้ายแรงย่ิงกว่าคือ ไปขัดประโยชน์บริษัทยา  โดยผู้ป่วยมะเร็งต้องจ่ายค่ายารักษามะเร็งใน

โรงพยาบาลเอกชนเดือนละ 1-2 แสนบาท หากกญัชารักษามะเรง็ได้ยาจากฝร่ังเหล่าน้ีจะไม่มีคนใช้ 
      เป็นอนัว่าภมิูปัญญาไทย ความรู้ พ้ืนฐานจากชาวบ้าน ถูกทาํลายโดยข้าราชการไทยบางคน แต่กลับนาํไปต่อ

ยอดให้กบัประเทศลาว แล้วในที่สุดคนไทยส่วนหน่ึงที่ป่วยกจ็ะไปซ้ือจากลาว แล้วลักลอบนาํเข้ามารักษาคนป่วย 

ซ่ึงจะเป็นช่องทางทาํมาหากนิให้กบั เจ้าหน้าที่ของไทยอกี           

 พาราควอต 

ผู้จัดการออนไลน์ 
(23 เม.ย.61) 

  -กล่าวว่า ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกติติ ผู้เช่ียวชาญโรคระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชา

โรคระบบหายใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช เปิดเผยว่าในฐานะที่เคยเป็นแพทย์ระบบการหายใจ และปอด มี

ประสบการณ์กับพิษพาราควอตในผู้ป่วยจากการดื่มพาราควอต ได้บรรยายเร่ืองพาราควอตในการประชุมราช

บัณฑิตสัญจร เม่ือเมษายนปีที่ผ่านมา ในคร้ังน้ันมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องหลายท่านมาร่วมประชุมด้วย ซ่ึง

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่มีความเห็นขัดแย้งกับข้อมูลที่บรรยาย คือ การใช้พาราควอตทางกสิกรรมไม่มี
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อันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม     อย่างไรกต็าม จากข้อมูลเท่าที่ทราบจนปัจจุบัน ตนยังไม่เคยพบว่าการใช้

พาราควอตฆ่าหญ้าเกิดอนัตรายต่อการเดินลุยนํา้ ที่มีการปนเป้ือนจากการพ่นพาราควอตกาํจัดวัชพืช กไ็ม่น่าจะ

ได้สัมผัสพาราควอต เพราะพาราควอตที่ลงสู่ดิน จะถูกกาํจัดหมดไปอย่างรวดเรว็   ทั้งหมดน้ี ได้นาํข้อเทจ็จริง

จากรายงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจพันธุกรรมก่อนสมภพ ของพุทธชินราชเวชสาร การเกบ็ของเหลวเพ่ือ

ชันสูตร ของธรรมศาสตร์เวชสาร A case of paraquat poisoning with recovery ของสารศิริราช และ IARC 
Monograph Volume 112 evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides ขององค์การอนามัย
โลก และการประเมินพิษวิทยาสารพาราควอตจากรมสขุภาพของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือสร้างความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับพาราควอตชัดเจนมากยิ่งขึ้ น และเพ่ือตอกยํา้ว่า การใช้พาราควอตทางกสิกรรม ไม่มีอันตรายต่อ

คนและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ควรยกเลิกใช้สารพาราควอต  

ไทยรัฐ คอลัมน์หน้า

มองฟ้าเท้าหย่ังดิน 
(23 เม.ย.61) 

   -กล่าว กรณี แบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต, ไกลโฟเสต และคลอร์ไฟริฟอส ว่า 

คณะกรรมการขับเคล่ือนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและกาํจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง   มีพฤติกรรมรังเกียจ

ความสวยงามของความคิดเห็นที่แตกต่าง  ที่ผ่านมาการจัดเวทีสัมมนาต่างๆ เพ่ือระดมความเห็นในเร่ืองน้ี...

กลับไม่มีใครเคารพความเหน็ที่แตกต่าง   ต่างฝ่ายต่างแยกเวทจัีดกันเอง เพ่ือจะได้ใช้เวทพูีดเข้าข้างฝ่ายตัวเอง  

เชิญแต่พวกที่เหน็ด้วยกบัตัวเอง มาแสดงภมิูอวยเชียร์กนัเอง แทบไม่มีเวทไีหนที่คนไทยจะได้ยินได้ฟังคนที่เหน็

ต่าง มาถกเถียงแลกเปล่ียนข้อมูลกันด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์    มีแต่คอยให้ร้ายคนที่เห็นต่างไปจากพวก

ตัวเอง  กล่าวหาเป็นกลุ่มมีผลประโยชน์แอบแฝง  รับอามิสสินจ้างจากธุรกิจเคมีเกษตร   เลยมีคาํถามสะท้อน

กลับว่า คนที่อ้างตัวทาํงานอุทศิตนเพ่ือสงัคม รักษ์โลก ทาํเพ่ือสิ่งแวดล้อม มีงานที่เป็นรายได้หลักอย่างอื่นให้ทาํ

เป็นหลักแหล่งหรือไม่  แล้วไปเอารายได้จากไหนมาเล้ียงชีพ ถึงได้มีบ้านหลังใหญ่ มีรถขับเฉิดฉายอยู่ในสังคม 

ไม่เพียงแต่กลุ่มคนที่เหน็ต่าง จะถูกกล่าวหาคณะกรรมการที่เป็นกลาง ผู้ทาํหน้าที่นาํความคิดเหน็ของทุกฝ่ายมา

รวบรวมวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปที่แท้จริง กลับพลอยถูกตราหน้า มีการสร้างกระแสกดดัน บีบคณะกรรมการฯ 

ให้ทาํตามที่กลุ่มตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมไม่ต่างอนัธพาล  

ไทยรัฐ คอลัมน์ 

สขุภาพหรรษา 

(22 เม.ย. 61) 

    -เสนอบทความ โดย หมอดื้ อได้ตอบคาํถามเกี่ยวกับพาราควอต ว่า จัดเป็นสารพิษร้ายแรงที่สุดในมนุษย์ 

เน่ืองจากไม่มียาถอนพิษและการใช้จะต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม ประเทศในยุโรปและเอเชียยกเลิกการใช้

ทั้งหมด 48 ประเทศ รวมทั้งประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ จีน องักฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงสธ.ไม่ได้คัดค้าน

พาราควอตตัวเดียว แต่รวมถึงไกลโฟเซตและตัวอื่นด้วย เพราะมีผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีจะเข้าทางผิวหนังและเย่ือ

บุทาํให้เสยีชีวิต และมีข้อมูลจากคณะผู้วิจัยสาํนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ พบคนไข้ขาเน่าจากนํา้ที่ขังอยู่ใน

ท้องไร่ท้องนาที่มีสารเคมีตกค้างในปริมาณสงูจนต้องตัดขาเพราะมีการติดเช้ือเข้ากระแสเลือด ทาํให้มีเกษตรกร

ผู้เสียชีวิตในจังหวัดหนองบัวลาํภ ู 6 รายจาก 100 ราย และผลกระทบในระยะยาว ทาํให้เกิดโรคทางสมองที่

รักษาไม่ได้ เพราะโครงสร้างของสารเคมีเหมือนกบั MPTP ซ่ึงกระทบเซลล์ประสาทในส่วนสาํคัญที่ทาํให้เกดิโรค

พาร์กนิสนัในคน  

 

แนวหน้า 

(21 เม.ย. 61) 

คกก.พฒันาระบบยาแห่งชาติ 

   -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานสาํคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ 1.การปรับปรุงบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 4 ฉบับ ส่งผลให้เพ่ิมการเข้าถึงยาจาํเป็น เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ยารักษาตับอักเสบซี  

ยาสาํหรับผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี เป็นต้น และกาํลังพิจารณาวัคซีนฮิบ เพ่ือใช้ในแผนงานสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัโรค 

ปี 2562   2.การกาํหนดราคากลางยาเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐ รวม 667 รายการ ทาํให้ประหยัด

งบประมาณในปี 2561 ได้ 17,000 ล้านบาท  3.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งส่วนผู้ประกอบวิชาชีพ

และประชาชนผู้ใช้ยา  4.การผลักดันให้มียาสามัญเข้าสู่ตลาดเพ่ือทดแทนยาต้นแบบ และเพ่ิมการเข้าถึงยาใน 6 

กลุ่มโรค ได้แก่ โรคสมองเสื่อม ลมชัก แพ้อากาศ โรคติดเช้ือไวรัสตับอกัเสบบี โรคเอดส ์และโรคความดันหลอดเลือด

ปอดสงู ทาํให้ลดค่าใช้จ่ายด้านยาลงอย่างน้อย 3,000 ล้านบาท ซ่ึงในปี 2561 ดาํเนินการเสรจ็แล้ว 13 ตัวยา (39 

ทะเบียน)  5.การพัฒนาระบบการจัดการปัญหายา สเตียรอยด์และเภสชัเคมีภัณฑ ์โดยยกร่างกฎหมาย 4 ฉบับ 

เพ่ือควบคุมกาํกบัดูแลไม่ให้ใช้ยาสเตียรอยด์และเภสชัเคมีภัณฑไ์ปในทางที่ไม่เหมาะสม 

    นอกจากน้ี ได้เร่งขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา 5 ด้าน มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม

ผลิตยาในประเทศ การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาเพ่ิม การเข้าถึงยาจาํเป็น และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
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เพ่ือบรรลุเป้าหมายภายใน 5 ปี ค่าใช้จ่ายด้านยาจะลดลงอย่างน้อย 20,000 ล้านบาท โดยจะเร่งนาํแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเสนอ ครม. เพ่ือประกาศใช้คู่ขนานกับการประสานหน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือให้ดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปพลางก่อน 

 ตั้งกกระทรวงอุดมศึกษา 

กรุงเทพธุรกจิ 
เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 
(23 เม.ย.61) 

 

  -เสนอข่าว นายสชัุชวีร์ สวุรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.มีมติ

เป็นเอกฉันทส์นับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้ทางรัฐบาลเร่งรัดการดาํเนินการ กระทรวง

การอุดมศึกษา เป็นกระทรวงแนวใหม่ผลักดันอุดมศึกษาขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ และคาดว่าสามารถจัดตั้ง

กระทรวงการอดุมศึกษาได้ภายในเดือน ก.พ.2562 
    -ด้าน นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ.กล่าวว่า เม่ือเรว็ๆน้ี ได้หารือร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. 

เกี่ยวกับนโยบายการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของระบบสุขภาพในอนาคต ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ต่อไปการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพต้องสอบถามความต้องการของสธ. โดยสธ.จะดูภาพรวมและประสานกับทางศธ.ซ่ึงเป็นฝ่ายผลิต เพ่ือ

กาํหนดจาํนวนการผลิตแพทย์แต่ละด้านอย่างเหมาะสม "ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กาํหนดเร่ืองเวชศาสตร์ครอบครัว 

เม่ือทาง สธ.ได้ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมแล้ว ศธ.จะไปกาํหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตตาม

ความต้องการ  ไม่ใช่จบออกมาแล้วไม่มีงานทาํ เช่นปัจจุบันพบว่ามีสาขาที่ผลิตเกินความต้องการ อย่าง คณะ

สาธารณสขุศาสตร์ผลิตบุคลากรจนล้น ไม่มีที่บรรจุ ทาํให้ปีต่อไปมหาวิทยาลัยต้องลดจาํนวนรับในสาขาดังกล่าว 

หรือมีสาขาที่ขาดตลาดอย่าง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่จะเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคเป็น

หลัก สามารถส่งเสริมให้คนดูแลสขุภาพไม่ให้เกดิการเจบ็ป่วยไม่ให้เป็นโรคร้าย หรือโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน การ

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกจ็ะน้อยลง     อย่างไรกต็าม ภาพรวมบุคลากรด้านการแพทย์ต้องวางแผนไปข้างหน้า 

โดยปรับตามความต้องการที่แท้จริง ทั้งน้ีอาจต้องใช้กลไกทางด้านงบประมาณมาเป็นตัวกาํหนด เช่น การให้ทุน 

อาจจะเน้นในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการอย่างแท้จริง ในส่วนแพทย์เฉพาะทางยังมีความจาํเป็น แต่

แพทย์เฉพาะทางบางสาขาอาจจะต้องลดลง คาดว่าอกีประมาณ 2 เดือน จะได้เหน็ตัวเลขความต้องการที่ชัดเจน 

 

ไทยรัฐ 

(21 เม.ย. 61) 

สยามรัฐ 

(23 เม.ย.61) 

แอบอา้งช่ือสธ.ขายยาลดนํ้ าหนกั 

   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ช้ีแจง กรณีมีเวบ็ไซต์ปลอม อ้างเป็นกรม

สุขภาพ สธ. โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก มีภาพและช่ือแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงอาจทาํให้

ประชาชนหลงเช่ือ ว่า สธ.ไม่มีกรมสุขภาพ โลโก้สัญลักษณ์ประจาํกระทรวงไม่ใช่งูพันคบเพลิงบนพ้ืนกากบาทสี

เขียว และเว็บไซต์ของ สธ. คือ https://www.moph.go.th ขณะน้ีได้มอบให้กองกฎหมายดาํเนินการทาง

กฎหมายกับผู้แอบอ้าง พร้อมให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาํหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่าย

อินเตอร์เนต็ให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เวบ็ไซต์ดังกล่าว การกระทาํดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่า

ด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ขอให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆ 

อย่างรอบด้าน อย่าหลงเช่ือการโฆษณา หากไม่แน่ใจสามารถแจ้งหรือสอบถามความถูกต้องจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก่อน 

 

มติชน 

(23 เม.ย. 61) 

มาตรฐานปลารา้ 

  -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการออกมาตรฐานปลาร้า ว่า 

ถือเป็นเร่ืองดี เพราะจะช่วยยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ประกอบกับปลาร้าเป็นสินค้าที่มีการทาํในครัวเรือน

มานาน สาํนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ได้ร่วมกับ อย. และ

สสจ. ทั่วประเทศ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทั้งก่อนและหลังจําหน่ายเป็นประจํา โดย

ตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ โดยตรวจวิเคราะห์สารไนไตรท์และไนเตรตในปลาร้ามาตั้งแต่ปี 2555 เคยเกบ็ตัวอย่างจาก จ.

สมุทรสงคราม จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.เพชรบุรี และ จ.นนทบุรี รวม 13 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสาร

กลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด แนะนาํผู้บริโภคเลือกซ้ือปลาร้าที่ได้มาตรฐาน primary GMP ก่อนบริโภคต้องนาํมา

ปรุงสกุทุกคร้ัง  

 

สยามรัฐ 

ผลไมช่้วยแกอ้าการตะคริว 

    -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมิู วงศ์รจิต อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ก.พ.-22 มี.ค. 2561 
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(23 เม.ย. 61) มีเดก็จมนํา้เสียชีวิตแล้ว 26 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากเป็นตะคริวใต้นํา้ ส่วนตะคริวที่เป็นตอนกลางคืน 

พบบ่อยในวัยกลางคนสงูอายุ สาเหตุมักเกิดจากใช้กล้ามเน้ือมากเกินไป หรือภาวะเกลือแร่ในเลือดตํ่า ตั้งครรภ์ 

ใช้ยาขับปัสสาวะ ยาขยายหลอดลม นอกจากออกกาํลังกายให้ร่างกายแขง็แรง การบริโภคผัก ผลไม้ที่มีสาร

โพแทสเซียม แมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆ เช่น กล้วยนํา้ว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ มะเขือเทศ ส้ม แคนตาลูป 

รวมถึงผักต่างๆ ที่จาํเป็นต่อร่างกาย จะช่วยเสริมเกลือแร่ให้เพียงพอ สาํหรับการช่วยเหลือเบ้ืองต้น คือ ยืด

เหยียดบริเวณที่เป็นก้อนจากกล้ามเน้ือหดเกรง็ โดยใช้นํา้มันไพลหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อน 

 

เดลินิวส ์

คอลัมน์ เดลินิวส์

ก่อน 

ขึ้นแท่น 

(21 เม.ย. 61) 

โรคลมแดด 

    -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วงน้ีอากาศร้อนจัด ทาํให้เสี่ยงเป็น

โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก โดยเฉพาะคนทาํงานกลางแจ้ง เช่น  กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร ทหาร นักกีฬา 

ผู้สงูอายุ ผู้ป่วยโรคประจาํตัว และคนด่ืมแอลกอฮอล์ อาการคือ อณุหภมิูจะสงูขึ้น อ่อนเพลีย เป็นตะคริว คล่ืนไส้

อาเจียน ปวดศีรษะ ความดันตํ่า หัวใจเต้นเรว็ ชัก  มึนงง หน้ามืด หากรักษาไม่ทนัอาจทาํให้หมดสติและเสยีชีวิต

ได้ ควรหลีกเล่ียงอยู่กลางแดดจัด ดื่มนํา้ 1-2 แก้วก่อนออกจากบ้าน และพยายามดื่มนํา้ช่ัวโมงละ 1 ลิตร สวม

เสื้อผ้าโปร่งสบาย สอ่ีอน ระบายอากาศได้ดี ไม่รัดรูป สวมแว่นกนัแดด  กางร่ม ทาโลช่ันกนัแดด 

 

สยามรัฐ 

(23 เม.ย. 61) 

โรคทา้วแสนปม�
   -เสนอข่าว พญ.ม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคท้าวแสนปมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่

เกดิขึ้นได้บ่อย อตัราเกดิโรค 1 : 2,500 คน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกดิโรคเท่ากนั ลักษณะมีก้อนขึ้นตาม

ผิวหนัง ร่วมกับมีปานสีนํา้ตาลขนาดค่อนข้างใหญ่ และรักแร้ตกกระ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ 

ได้หลายอวัยวะ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี จะเน้นรักษาตามอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเป็นหลัก 

โดยการรักษาก้อนตามผิวหนังแพทย์จะใช้วิธผ่ีาตัดออก แต่มีโอกาสเป็นซํา้อกี ควรให้กาํลังใจผู้ป่วยเพ่ือสามารถ

ดาํเนินชีวิตในสงัคมได้ตามปกติ 

 

มติชน 

(23 เม.ย. 61) 

ปัญหาผิวหนงัจากแสงแดด 

   -เสนอบทความ พญ.ม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ให้ข้อมูลว่า ปัญหาผิวหนังจากแสงแดด ได้แก่ 

ผด ผื่น คัน แพ้แสงแดด ผิวไหม้ ผิวคลํา้ กระ โดยเฉพาะ "ฝ้า" ที่เป็นปัญหาผิวหนังสาํคัญ พบบ่อยทั้งในผู้หญิง

และผู้ชาย พบมากในผู้หญิงวัย 30-40 ปี แต่ปัจจุบันเร่ิมพบว่าผู้ชายเป็นฝ้ามากขึ้น สาเหตุของการเกิดยังไม่แน่

ชัด แต่ปัจจัยสาํคัญที่สดุคือแสงแดดที่เป็นตัวกระตุ้นทาํให้เป็นฝ้ามากขึ้น ควรหลีกเล่ียงแสงแดดจัด กางร่ม สวม

หมวกปีกกว้าง ใส่เสื้ อแขนยาว และทายากันแดดสมํ่าเสมอก่อนออกจากบ้าน หากมีอาการกระหายนํา้เกินปกติ 

ตัวร้อน เหง่ือไม่ออก หายใจถี่ ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ ถอืเป็นสญัญาณอนัตราย ต้องรีบไปพบแพทย์ทนัท ี

 

ไทยรัฐ มติชน 

(21 เม.ย. 61) 

เตือนผูป่้วยจิตเวชอย่าใชย้าสมุนไพร 

    -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะน้ีพบผู้ป่วยจิตเวช ที่รพ.

จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ให้การรักษาจนหายดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ญาติต้องนาํกลับมารักษาที่

ห้องฉุกเฉินอกี เน่ืองจากมีอาการกาํเริบ เช่น ประสาทหลอน หูแว่ว เอะอะ ก้าวร้าว เป็นต้น สปัดาห์ละ 1-2 คน 

และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยดื่มยาบาํรุงร่างกายแผนโบราณ ซ่ึงฉลากระบุว่ามีสมุนไพร ทาํให้

ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเป็นยาบาํรุงร่างกายทั่วไป ได้ให้ รพ.จิตเวชนครพนมฯ เร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยจิตเวช

และประชาชนในพ้ืนที่ เน่ืองจากยาแผนโบราณที่ผู้ป่วยจิตเวชนาํมาดื่มและทาํให้มีอาการกาํเริบน้ันมีแอลกอฮอล์

ผสมอยู่ในปริมาณที่สงู มีผลต้านฤทธิ์ของยาที่แพทย์ใช้ในการควบคุมอาการ �

�
เวบ็ไซต์เดลินิวส�์
(22 เม.ย. 61)�

ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลีย่นแปลง 

   -เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทกัษ์ รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยตอนน้ีมีอากาศร้อนสลับ

ฝนตก ทาํให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เดก็อ่อน เดก็เลก็ ผู้สูงอายุ อาจมีปัญหาสุขภาพตามมา เช่น 

ไข้หวัด โรคระบบทางเดินหายใจ และอาจมีอาการรุนแรง กลุ่มเดก็อ่อนควรได้กินนมแม่เป็นประจาํ เพ่ือช่วย

สร้างภมิูคุ้มกัน ส่วนเดก็เลก็ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเน้นอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ผู้สูงอายุควรมีการออก

กาํลังกายที่มีการเคล่ือนไหวออกแรง อาทิ เดินเรว็ ราํมวยจีน ควบคู่กับการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

เน้นลด หวาน มัน เคม็ ควรมีผักสด ผักลวก และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝร่ัง ในทุกม้ืออาหาร จะช่วย

ป้องกนัไข้หวัดและทาํให้มีสขุภาพแขง็แรง นอกจากน้ี อาหารที่รับประทานควรปรุงให้สกุร้อนก่อนบริโภค เพราะ

อากาศร้อนทาํให้อาหารบูดเสียง่าย บรรจุอาหารในภาชนะที่สะอาด และไม่ควรทิ้ งไว้นานเกนิ 2-4 ช่ัวโมง ก่อน
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นาํมากนิควรอุ่นให้เดือดด้วยความร้อน ส่วนนํา้ดื่มและนํา้แขง็ต้องสะอาดได้มาตรฐาน บรรจุในภาชนะที่สะอาด 

ที่สาํคัญยึดหลักกนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยนํา้สะอาดและสบู่ทุกคร้ัง ก่อนและหลังทาํกจิกรรมต่างๆ  

 

มติชนออนไลน์ 

อภ.กระจายยาช่วยผูป่้วยบนเกาะ 
    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวระหว่างลงพ้ืนที่รพ.สต.หลีเป๊ะ ว่า ที่ผ่านมาการ

กระจายยาตามพ้ืนที่เกาะมีปัญหาการเข้าถึง ทั้งนํา้ยาล้างไต ยาวัณโรค แต่ปัจจุบันดีขึ้ น โดยเฉพาะนํา้ยาล้างไตมี

การจัดส่งยาผ่านท่าเรือ และมีไปรษณีย์จัดส่งให้อีกท ีโดยส่งยาให้ผู้ป่วยประมาณ 4-5 รายต่อเกาะ ซ่ึงเกาะหลี

เป๊ะ มี 1 ราย 

 

เดลินิวส ์แนวหน้า 

(21 เม.ย. 61) 

ไลฟ์สดฆ่าตวัตาย 

     -เสนอข่าว นพ.ชิโนรส ล้ีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีชายวัย 37 ปี ที่ทะเลาะกับแฟนแล้ว

ไลฟ์สดยิงตัวตาย ว่า การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรง ขณะน้ีกรมฯ เร่ง

ป้องกันปัญหาด้วยมาตรการต่างๆ ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ รพ.จิตเวชขอนแก่นราช

นครินทร์ พบแต่ละปีมีคนไทยพยายามฆ่าตัวตาย 53,000 คน ทาํสาํเร็จ 4,100 คน เฉล่ียเดือนละ 340 คน 

เป็นชายมากกว่าหญิงเกือบ 4 เท่า กลุ่มอายุ 35-39 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 10 ต่อแสนประชากร สาเหตุ

การฆ่าตัวตายมากที่สุดมาจากปัญหาความสัมพันธ์ ทั้งในระดับครอบครัวหรือคนใกล้ชิด มีปัจจัยกระตุ้นสาํคัญ

คือ การทะเลาะกนั และมักมีปัญหาการดื่มเหล้าร่วมด้วยทาํให้การตัดสนิใจผดิพลาด�
 

เวบ็ไซต์ข่าวสด 

(23เม.ย.61) 

หนุ่มไลฟ์สดทํารา้ยแฟนสาว 

  -เสนอข่าว เพจแหม่มโพธิ์ดาํ เผยแพร่คลิปหญิงสาวคนหน่ึงถูกแฟนหนุ่มทาํร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมปูด 

และเขียวชํา้ไปทั้งตัว คลิปดังกล่าวเป็นการไลฟ์สดจากห้องพักหรือคอนโดแห่งหน่ึง หลังคลิปเผยแพร่ไปมีผู้ใช้โซ

เชียลมช่วยตามหาที่พักและที่เกดิเหตุภายในคลิป  โดยร.ต.อ.อาวุธ ทพิย์วงศ์ศา รอง สว. (สอบสวน) สน.บึงกุ่ม

นาํกาํลังเข้าไประงับเหตุที่ห้องพัก เลขที่ 454/234 ช้ัน 12 คอนโดลุมพินีพาร์ค ซอยนวมินทร์ 36 แขวงคลอง

กุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. พร้อมด้วยจนท.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู สามารถ

จับกุมนายชัยชนะ หรือเอม็ ศิริชาติ อายุ 26 ปีได้ และช่วยเหลือ น.ส.กุลดารา หรือนิต้า ยีสนับ อายุ 21 ปี แฟน

สาว สภาพถูกทาํร้ายที่ใบหน้าบวมปูดและศีรษะแตก ที่น้ิวข้างขวามีบาดแผลถูกของมีคมจากการต่อสู้ ไม่ได้โดน

ตัดน้ิวแต่อย่างใด รีบนาํตัวส่งรพ.นพรัตน์ราชธานีรักษาตัว ควบคุมตัวนายชัยชนะไปตรวจหาสารเสพติดพบว่าฉ่ี

ม่วง ควบคุมตัวไปตรวจแยกสารเสพติดที่ รพ.นพรัตน์ราชธานี เบ้ืองต้นแจ้งข้อหาทาํร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจบ็

สาหัส กกัขังหน่วงเหน่ียว และผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป �
 ผลประเมิน สสส. 

ไทยโพสต์ ข่าวสด  
M2F 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ 
มติชนออนไลน์ 
เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 

(23  เม.ย.61) 
 

   -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน บอร์ด สสส. กล่าวว่า การประเมินผล

การดาํเนินของ สสส. ประจาํปีงบประมาณ 2560 พบว่า ผลคะแนนการดาํเนินงานรวมขององค์กรปี 2560 

สงูขึ้นกว่าปี 2559 ทุกด้านมีค่าคะแนนรวม 4.64 (จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) เทยีบกบัผลประเมินองค์กรตาม

กรอบคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประจาํปี 2559 พบได้คะแนนสูงลาํดับที่ 6 

จาก 15 องค์กรมหาชน   ขณะที่การประเมินผลการดาํเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลปี 2560 ได้คะแนนรวม

เฉล่ีย 9.29 สูงขึ้ นจากปี 2559 ที่ได้ 8.78 คะแนน  เปรียบเทยีบกับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมากคือ 91.622%  ผลประเมินที่ได้สะท้อนถึงการ
ทาํงานที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสขององค์กร และมีข้อแนะนาํเพ่ิมเติมให้ประยุกต์เทคโนโลยีมากาํกับ

ดูแลงาน (Digital Transformation) ให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลควบคู่ไปด้วย 

     ส่วนงานสร้างเสริมสขุภาวะองค์กร หรือ Happy Workplaceที่ขับเคล่ือนสขุภาวะองค์กรในสถานประกอบการ 
159 แห่ง มีข้อมูลว่า คนทุ่มเททาํงานเพ่ิมร้อยละ 95.9 ลาออกลดลงร้อยละ 91.9 ความสุขเพ่ิมร้อยละ 62 

สถานประกอบการมีผลผลิตสงูขึ้น คิดเป็นผลตอบแทนได้ถึง 240 ล้านบาท ดังน้ันจะขยายการทาํงานเร่ืองน้ีอีก 

ใน 3 ปี จะต้องมีองค์กรแห่งความสขุเพ่ิมขึ้นเป็น 15,000 องค์กร 

 

สยามรัฐ 

(23 เม.ย. 61) 

ออกกําลงักายสไตลไ์ทยๆ 

   -เสนอบทความ สสส.ร่วมกบั ก.แรงงาน และกรมอนามัย พัฒนาท่าประกอบการบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ 

เพ่ือให้วัยทาํงานได้บริหารร่างกายก่อนเร่ิมงาน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความพร้อมและความ

แขง็แรง มี 5 รูปแบบให้เลือก สามารถติดตามได้ทางเวบ็ไซต์ https://youtu.be/hkst DXLYmtc  
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 รอ้งคอลเซ็นเตอร ์1669 

เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 
(23 เม.ย.61) 

  -เสนอข่าว แฟนเฟซบุ๊ก แหม่มโพธิ์ดาํ ได้แชร์คลิปวิดีโอและโพสต์ข้อความ ระบุว่า เจ้าหน้าที่คอลเซน็เตอร์ 

1669 รับสายญาติผู้ป่วย สอบถามเส้นทาง แต่คุยกันมีขึ้นเสียง เพราะอธิบายซอยกันไม่ถูก พอโมโหตัดสายทิ้ ง 

บอกให้พาไป รพ.เอง 

 

เดลินิวส ์

(23 เม.ย. 61) 

นมโรงเรียน�
    -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เปิดเผยถึงกรณีการชะลอส่งมอบนมฟลูออไรด์ 20 ล้านกล่อง 

ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ว่า ได้มอบหมายให้รมช.เกษตรฯ และปลัด ก.เกษตรฯ ไปเร่งแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เดก็นักเรียนได้ดื่มนมผสมฟลูออไรด์ในช่วงเปิดเทอมให้ได้ โดยปลัด ก.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้ นาย

ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดฯ เป็นประธานมิลค์บอร์ด ทั้งน้ี ที่ผ่านมาคกก.ได้ชะลอการผลิตนมโรงเรียนผสม

ฟลูออไรด์ในภาคเรียนที่ 1/2561 และ อย.ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต จึงเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทาํให้

สหกรณโ์คนมวังนํา้เยน็ ผู้ผลิตนมโรงเรียน ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง นอกจากน้ี ยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ทาํงานเฉพาะกิจ กรมปศุสัตว์ สศก. อย. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ลง

พ้ืนที่ตรวจสอบปริมาณนมยูเอชท ีนมฟลูออไรด์ และตรวจนับจาํนวนนมกล่องให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 เม.ย. น้ี 

 

ไทยโพสต์  คอลัมน์ 

ข่าวสั้น 

(22 เม.ย.61) 

รพ.พงังาทําคลอดทารกเสียชีวิต 

   -เสนอข่าว นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.พังงา ช้ีแจงกับ นายสุรเชษฐ์ เพช็รเกิด อายุ 22 ปี นางเบญจพร 

กล่ินเกล้า อายุ 20 ปี และนางบุญภา ตั้งสรัุตน์ อายุ 52 ปี และญาติผู้เสยีหายจากเหตุคลอดลูกแล้วเสยีชีวิต 2 

รายที่ รพ.พังงาว่า สาเหตุการเสยีชีวิตของเดก็เกดิจากภาวะรกลอกตัวก่อนกาํหนด ทาํให้เสยีชีวิตตั้งแต่อยู่ใน

ครรภ์ ซ่ึงเป็นอาการที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า และเดก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยสูตินรีแพทย์ที่ดูแลรักษาได้อธิบาย

ตั้งแต่ตอนต้นที่เข้ามาจนจบ และให้ญาติสอบถามข้อสงสัยต่างๆ สร้างความพอใจให้ญาติได้ระดับหน่ึง ส่วน

ประเดน็ที่ยังเป็นข้อสงสยัต้องว่าไปตามพยานหลักฐาน โดยศูนย์ดาํรงธรรม จ.พังงา ได้มอบหมายให้สสจ.พังงา

ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงจากบุคคลภายนอกทั้งหมด และมีการช้ีแจงผลการสอบสวนให้ตัวแทน

ผู้เสยีหายทราบเป็นระยะ สาํหรับเดก็ที่เสยีชีวิตอกีรายหน่ึง พบว่าหลังจากคลอดปกติประมาณ 2 ชม. ขณะอยู่กบั

มารดาเดก็เกดิอาการตัวเขียวและชักเกรง็ กุมารแพทย์ซ่ึงอยู่ใกล้กบัที่เกดิเหตุจึงได้ป๊ัมหัวใจเดก็เพ่ือช่วยชีวิต แต่

เดก็เสยีชีวิตด้วยอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 

 

เวบ็ไซต์ข่าวสด 

เวบ็ไซต์ 

kapook.com 
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รพ.นครท่าฉลอมช้ีแจงกรณีใหค้นไขต้ากแดดรอ 

   -เสนอข่าว นพ.เอกพร พรรณเชษฐ์ รอง ผอ.รพ.สมุทรสาคร และรักษาการผอ.รพ.นครท่าฉลอม ช้ีแจงกรณีที่

มีการแชร์ภาพผู้ป่วยน่ังรออยู่นอกร้ัวรพ.นครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่า ภาพที่เห็นเป็น

ช่วงเวลาก่อนที่รพ.จะเปิดทาํการ เจ้าหน้าที่ยังเดินทางมาไม่ถงึ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงได้ให้คนไข้น่ังรอ

อยู่ด้านนอกและอาํนวยความสะดวกให้ และหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานแล้วได้ให้ทุกคนเข้าไปด้านใน

ทั้งหมด เร่ืองที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเข้าใจคลาดเคล่ือนของผู้ที่โพสต์ภาพ ซ่ึงรพ.ได้ช้ีแจงกับคนไข้มาโดยตลอด

ตั้งแต่เปิดให้บริการว่า รพ.นครท่าฉลอมเป็นรพ.สาขาของรพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการในเวลา 08.00-18.00 

น. เท่าน้ัน ยังไม่สามารถเปิดให้บริการตลอด 24 ชม.ได้ เพราะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจาํนวนมาก 

คนไข้ที่มาก่อนเวลา 08.00 น. จึงต้องรอด้านนอกก่อน 

 

เวบ็ไซต์ newtv.co.th 
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คนรา้ยกรีดยางรถจนท.รพ.สงขลา 

   -เสนอข่าว ร.ต.อ.วินัย เทพไพฑรูย์ ร้อยเวร สภ.เมืองสงขลา ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สงขลา ว่ามีคนร้าย

ใช้มีดกรีดล้อรถยนต์ของเจ้าหน้าที่รพ.สงขลา ที่จอดอยู่บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ 20 คัน ตรวจสอบพบว่า 

รถยนต์มีสภาพถูกกรีดล้อด้านหน้าด้วยมีดปลายแหลมเหมือนกนั ไม่สามารถปะยางได้ ต้องเปล่ียนยางใหม่ จาก

การตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบเบาะแสผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อยืดสีดาํ นุ่งกางเกงขาสั้น เดินเข้าไปทางศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้างรพ.สงขลา หลังลงมือเสร็จยังขโมยรถจักรยานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ป่ันออกมาด้านข้างรพ. แล้วจอดไว้ที่ป้อมไฟจราจรหน้ารพ. จากน้ันกเ็ดินออกไปทางด้านหน้ารพ. 

ตาํรวจกาํลังเร่งหาเบาะแสต่อไป 

 

เดลินิวส ์
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ความคืบหนา้ปลิงกดัเสียชีวิต 

  - กรณีนายสบิุน ยินดี อายุ 65 ปี ชาวบ้าน จ.อ่างทอง ถูกปลิงขนาดใหญ่ กดับริเวณขาหนีบ จนต้องนาํส่งรพ.

อ่างทอง และมีคนเคยถูกปลิงกดัเสยีชีวิตมาแล้วหน่ึงรายน้ัน  



                                                             สรุปข่าววันที่ 21-23 เมษายน 2561 9
สือ่ ประเด็นข่าว 

    นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า จากการสอบถามเบ้ืองต้น ทราบว่าผู้ที่เสยีชีวิตหลังถูกปลิงกดั

ไม่ได้พบแพทย์ ไม่ทาํความสะอาดบาดแผลอย่างถูกวิธี ประกอบกับมีโรคหัวใจ จึงเกิดอาการติดเช้ือในกระแส

เลือด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนวิธีป้องกัน ควรสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดก่อนลงแหล่งนํา้ธรรมชาติ ถ้าถูกกัด 

ห้ามดึงตัวปลิงออกทันทีเพราะจะทาํให้เกิดแผลขนาดใหญ่มีเลือดออกมาก ควรใช้นํา้ส้มสายชู นํา้เกลือ หรือ

แอลกอฮอล์ ราดให้ปลิงคลายปาก จากน้ันรีบทาํความสะอาดแผล และควรพบแพทย์ฉีดยาฆ่าเช้ือ ฉีดยาป้องกัน

บาดทะยักทนัท ี

   รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ ์อาจารย์ประจาํภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า ได้

สอบถาม ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเร่ืองปลิง ให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นแค่ปลิงควายสายพันธุ์

หน่ึง ไม่มีพิษ เพียงแค่เลือดจะหยุดยาก และอาจติดเช้ือโรคได้ ถ้ารักษาไม่ดี 

 

มติชน 
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โรคพษิสุนขับา้ 

   -เสนอข่าว นายพศวีร์ สมใจ ปศุสตัว์ จ.นครราชสมีา ลงพ้ืนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัพิษสนัุขบ้า ที่บ้านหนอง

บอน ต.นากลาง อ.สงูเนิน จ.นครราชสมีา ว่า ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสนัุขบ้าเพ่ิมอกี 3 อาํเภอ รวมทั้งสิ้น 

14 อาํเภอ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดพบเช้ือบวก 5 ตัวอย่าง ได้ฉีดวัคซีนฉีดให้สัตว์เล้ียงสุนัข-แมว ในรัศมีจุด

เสี่ยงครอบคลุม 5 กม. ครบตามเป้าหมาย �
    ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ได้กาํชับให้ทุกภาคส่วน โดยฝ่ายปกครองเป็น

เจ้าภาพ ในการกาํหนดมาตรการเชิงรุก ให้กาํนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ

ค้นหาคนสตัว์ที่สมัผสัโรค�
มติชน 
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    - นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตาํบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสมีา ร่วมกบัสตัวแพทย์และเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้า พร้อมกบัฉีดยาคุมกาํเนิดให้กบัสนัุขและแมวฟรี 

ในเขตเทศบาลตาํบลพิมาย  

    -ด้าน นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสขุภาพสตัว์ สาํนักงานปศุสตัว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ เปิดเผยว่า 

ขณะน้ีเจ้าหน้าที่ไม่พบสุนัขติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.เมือง 

ล่าสดุได้ส่งหัวสนัุข 7 หัว ที่มีอาการต้องสงสยัไปตรวจ แต่ไม่พบเช้ือเพ่ิม  

 

เพจเฟสบุก๊แหม่ม

โพธิ์ดาํ 
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รพ.ขอรบับริจาคยา 

    -โพสข้อความว่า มีลูกเพจแจ้งขอความช่วยเหลือ รพ.วังม่วงสัทธรรม ขาดยารักษาโรค ซ่ึงทางเพจได้ติดต่อ

สอบถามรพ.แล้ว พบว่าเป็นเร่ืองจริง โดยยาที่ต้องการคือยาเบาหวาน ยาความดัน บริจาคได้ที่ รพ.วังม่วง

สทัธรรม จ.สระบุรี เบอร์ 036-3591345 

 

ข่าวสด 
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คลินิกออนไลนใ์หคํ้าปรึกษาเรื่องเพศ 
    -เสนอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมควบคุมโรค มูลนิธแิพธทูเฮลท ์คลินิกบางกอกเฮลทฮั์บ สาํนัก

การแพทย์-สาํนักอนามัย กทม. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

ร่วมกันเปิดสถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์ แบบครบวงจร http://ym2m.lovecarestation.com/ เพ่ือให้
การปรึกษาเร่ืองเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชายที่มีเพศสมัพันธก์บัชาย และสาวประเภทสอง โดยเปิดเป็นแชต็รูมที่มี
แพทย์ พยาบาล และผู้เช่ียวชาญพูดคุย มีบริการส่งต่อวัยรุ่นที่ต้องการเข้ารับการรักษา หรือตรวจหาเช้ือเอชไอวี

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปยังรพ.หรือคลินิกในเครือข่าย 23 แห่งทั่วกทม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีใน

อตัราที่ไม่แพง 

 


